
Mae gan Wasanaeth Anabledd 

Dysgu Cyngor Gwynedd nifer o 

hybiau cymunedol ar draws 

Gwynedd.

Hwb cymunedol yw lleoliad ble 

mae unigolion yn derbyn 

cyfleoedd dydd, cael cyfleoedd 

i gymdeithasu a dysgu sgiliau 

newydd mewn ffordd sydd yn 

agored i’r gymuned.

Os oes gennych unrhyw 

gwestiynau am ein hybiau, neu 

os hoffwch glywed mwy 

cysylltwch gyda ni ar: 

llwybraullesiant@gwynedd.llyw.

cymru neu 01286 682751.

Ein Hybiau – Fersiwn Hawdd ei Ddeall


